



ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๒๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการขอตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เรียน กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสภาวิชาชีพ
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๗/ว ๒๗๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขอตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจ่ายและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาโดยลำดับแล้ว นั้น

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก ติดต่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการหรือพนักงานในสังกัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี นอกจากนั้น เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา และจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่กระทรวง ทบวง กรม เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานต่อไป ยังมีหน่วยงานหลายแห่งแจ้งขอตรวจสอบรายชื่อและชั้นตราของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยบางแห่งได้ขอให้ตรวจสอบมากกว่า ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมิได้จัดทำทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดไว้ หรือจัดทำไว้ แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การให้บริการตรวจสอบทะเบียนฐานันดรประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นับเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและพนักงานของรัฐในการได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนต่อไป จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งสั่งกำชับและติดตาม

/ การปฏิบัติ...

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โดยที่เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจค้นและให้บริการข้อมูล มีภารกิจที่จะต้องบันทึกและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับฐานันดรของบุคคลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ในด้านอื่น ๆ อีกหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและให้บริการข้อมูลเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง และรวดเร็ว บนพื้นฐานของการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และลดความเสี่ยงต่อการ ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงใกล้ถึงกำหนดการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ซึ่งจะมีจำนวนการขอรับบริการข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่หน่วยงานต่าง ๆ มิได้จัดทำ ทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดไว้ ดังกล่าวข้างต้น อาจเนื่องมาจากการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งขาดความต่อเนื่องของการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน ประวัติผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงเห็นสมควรซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่องนี้มาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๑. ให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต้นสังกัด กำชับและติดตามกำกับดูแล ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด จัดทำทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและพนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓) โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ระบุ เล่ม ตอน ของราชกิจจานุเบกษา ไว้ที่ด้านหลังของประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้จัดส่งให้ผู้ได้รับพระราชทานด้วยแล้ว

๒. การขอรับบริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดร หากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่พบรายชื่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยและประสงค์ จะขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กรณีจะขอตรวจสอบข้อมูล จำนวน ๑ - ๓ ราย สามารถโทรศัพท์สอบถาม ได้โดยตรงจาก กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗

๒.๒ กรณีประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลจำนวนหลายราย ให้จัดส่งรายชื่อ พร้อมทั้ง ข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่หน่วยงานจัดเก็บไว้หรือตรวจสอบพบ ในเบื้องต้น ตามแบบขอตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งยืนยันหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

๒.๓ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๒ แล้ว ขอให้ตรวจสอบกับเจ้าของประวัติอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าอาจเป็น คนละบุคคลที่มีชื่อและชื่อสกุลซ้ำกัน หรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันด้วยประการใด ๆ ให้แจ้ง ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งให้ หน่วยงานที่ขอรับบริการทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ กรณีเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานต่ำกว่าระดับกรม เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ให้ขอตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่กำกับดูแล เป็นลำดับแรก

๓. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือโอนสังกัด ให้รวบรวม แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบ ๔ เดือน (เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม) เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนฐานันดรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑

www.cabinet.thaigov.go.th

www.ratchakitcha.soc.go.th

แบบขอตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน่วยงาน

ลำดับ	ชื่อ - ชื่อสกุล และตำแหน่ง	ข้อมูลที่หน่วยงาน ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ ของ สลค.	หมายเหตุ
		ชั้นตรา - ปีที่ได้รับ	ชั้นตรา - ปีที่ได้รับ	

* กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ให้ระบุ “(ชื่อเต็ม ...)” หรือ “(ชื่อสกุลเต็ม...)” ไว้ใต้ชื่อ - ชื่อสกุล